

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม Ballroom C ชั้น ๒ โรงแรมมารวยการ์เด็น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑</p> <p>เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดีแจ้งให้ทราบ</p>	<p>เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกษามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกษามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จำนวน ๗ คน ได้แก่ นายวันชัย รุจนวงศ์ นางนันทิยา แสงโสภณวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เดช สังข์พัฒน์ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ และรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ซึ่งติดภารกิจอบรมโครงการของสถาบันคลังสมอง</p> <p>๒. ความก้าวหน้าด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แม้ว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้นมา แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากแต่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งนายกษามหาวิทยาลัย เป็นประธานกองทุน เห็นชอบให้มีการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษา วงเงินประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาหรือ แปลงโฉมมหาวิทยาลัย ซึ่งการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย เดิมแบ่งเป็น ๕ ประเภท แต่ในปัจจุบันแบ่งเป็น ๖ ประเภท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดอยู่ในประเภท มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ดังนั้นโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอขอ งบประมาณด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยคาดว่าจะได้รับการสนับสนุน งบประมาณในบางส่วน เนื่องจากมีการจัดทำค่าของงบประมาณเพื่อพัฒนาการ อุดมศึกษาจำนวน ๓๐๐๐ ล้าน แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๓. มีการปรับวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอตำแหน่งทางวิชาการด้วย วิธีการใหม่หรือไม่ และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการต่อจะมีการใช้เกณฑ์การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพียงเกณฑ์เดียวและอาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะ ผลงานวิจัยและตำราเท่านั้น</p> <p>๔. การลดข้อจำกัดด้านเวลาเรียน หากมีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา เนื่องจากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับนโยบายในด้านนี้ ซึ่งคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้มีการพิจารณาว่าหาก ครบเวลาที่กำหนดไว้แล้วนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา ปริมาณนักศึกษาที่คง ค้างอยู่ในหลักสูตรจะคำนวณอย่างไร อาจจะเกินจำนวนที่กำหนดไว้ แนว ทางการแก้ปัญหาจะต้องเพิ่มจำนวนอาจารย์มากขึ้นหรือไม่</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕. การดำเนินการด้านการเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะมีประกาศแนวทางดำเนินการแล้ว หากแต่การดำเนินการได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยไปทำ MOU ร่วมกันเพื่อกำหนดว่าจะเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้อย่างไร ซึ่งเล็งเห็นว่าการเรียนข้ามสถาบันในระดับปริญญาตรีจะเกิดประโยชน์และปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้คือปัจจัยภายใน หลักสูตรควรมีการกำหนดรายวิชาเลือกเสรีให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้ แต่ในท้ายที่สุดต้องไปทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย หากแต่เมื่อมีการทำ MOU แล้ว กลับดำเนินการเพียง ๒๕ มหาวิทยาลัย และจะมีการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเฉพาะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพราะนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่ได้เข้ามาเรียนตามเวลาปกติ ดังนั้นการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีจะต้องมีการผลักดันต่อไป</p> <p>ในกรณีการเรียนข้ามมหาวิทยาลัยนายสภามหาวิทยาลัยได้มีการปรึกษาประธานคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งหากมหาวิทยาลัยต้องการขอปรับเปลี่ยนและกำหนดให้มีรายวิชาเลือกเสรีมากขึ้น คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งจะดำเนินการให้ในรูปแบบ Sandbox นอกจากนี้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้มีการประสานไปยังกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้มีผู้เรียนมากขึ้นในสาขาที่ประเทศต้องการ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุที่ชัดเจน</p> <p>๖. ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ปรับแก้ไขการทำงานวิจัยร่วมกันในรูปแบบเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โครงการ รัชชา วิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยสนับสนุนเงินลงทุนไปประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ตอนนี้มีมีการปรับรวมกลุ่มกันเรียกว่า รัชวิทย์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พยายามใช้คำที่จะทำให้เป็นที่รู้จัก โดยในขณะนี้โครงการรัชวิทย์ ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่กองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ซึ่งมีแนวโน้มว่ากองทุน ววน. จะสนับสนุนวงเงินประมาณ ๑๐-๖๐ ล้านบาท รวมถึงให้แนวคิดว่าการทำงานร่วมกัน เดิมที่ผ่านโครงการมีการเน้นเชิงกายภาพเชิงวัตถุ เป็นหลัก ไม่ได้เน้นการทำงานร่วมกัน ทำให้กลุ่มมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ อาจไม่มีส่วนร่วม ดังนั้นโครงการรัชวิทย์ควรจะเน้น Activities base เป็นหลัก</p> <p>๗. กองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ได้ดำเนินการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกองทุน ววน. ขอความเห็นชอบจากสภานโยบายฯ จัดทำกรอบวงเงินเฉพาะในส่วนของการวิจัยและนวัตกรรม ไม่รวมในส่วนของการวิทยาศาสตร์ วงเงิน ๓๑,๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งเดิมกองทุน ววน. จัดทำค่าของงบประมาณไป ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ได้รับความจัดสรรงบประมาณมาประมาณ ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท จากประสบการณ์ที่ผ่านมารวมทั้งปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ กองทุน ววน. จึงเสนอว่าควรจะทำกรอบงบประมาณเท่าเดิมคือ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ควรขอเพิ่มอีกประมาณ ๕,๐๐๐</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ล้านบาท เป็นงบประมาณในแผนการใหม่คือแผนงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้กองทุน ววน. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งไม่ใช้การให้ทุนเพื่อนำไปทำการวิจัยเหมือนที่ผ่านมา และไม่ใช้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้น แต่เน้นเรื่องของการนำเอาความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นคำที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสังคมและในเชิงการพัฒนา</p> <p>๘. งบประมาณเพื่อการวิจัยกองทุน ววน. ซึ่งมีการจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยเรียกว่า Fundamental Fund :FF นั้น ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากสำนักงานงบประมาณ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุน ววน. โดยกองทุนมีแนวทางปฏิบัติว่า มหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินแบบ FF ไปแล้วสามารถขยายเวลาการใช้เงินได้ด้วยตัวเองแต่ต้องไม่เกินอีก ๑ ปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรมาจะต้องส่งมอบงานและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านมาประมาณ ๑ เดือน โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้มีการตรวจสอบ ๑๗๐ หน่วยงานที่ได้รับทุน FF มีหน่วยงานที่ส่งผลงานร้อยละ ๑๐๐ ประมาณ ๑๐ หน่วยงานเท่านั้น ส่งผลงานเกินร้อยละ ๙๐ ประมาณ ๓๐ หน่วยงาน และมี ๓๕ หน่วยงาน ส่งผลงานต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งกองทุน ววน. ได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยแล้วร้อยละ ๑๐๐ จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติว่าหากหน่วยงานใดส่งผลงานเกินกว่าร้อยละ ๙๐ จะจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตามเกณฑ์เดิม คือร้อยละ ๙๐ และหากหน่วยงานใดที่ส่งผลงานต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ แต่เกินร้อยละ ๕๐ จะจัดสรรงบประมาณให้เป็น ๒ งวด หรืออาจจัดสรรงบประมาณในงวดแรกน้อยกว่าเดิมคือ ร้อยละ ๕๐ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๖๐ และในเงินงวดที่ ๒ หากดำเนินงานได้ร้อยละ ๙๐ จะได้รับจัดสรรเงิน ร้อยละ ๔๐ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๐ เหตุผลที่ไม่จัดสรรงบประมาณไปให้ทั้งหมดเนื่องจากเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วไม่ได้ดำเนินการจ่ายทำให้เงินคงค้างอยู่เช่นนั้น และหากจัดสรรงบประมาณในงวดแรกร้อยละ ๕๐ จะเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น ในความเป็นจริงไม่กระทบกับตัวนักวิจัย เพราะเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายงบประมาณให้กับนักวิจัยเกินร้อยละ ๕๐ อยู่แล้ว แต่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมหากดำเนินการไม่ได้จะรับจัดสรรงบประมาณเท่าเดิม และการจ่ายเงินงวดที่ ๒ จะมีความเข้มข้นมากขึ้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะต้องพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อจะของบประมาณเพิ่มเติมมากกว่าที่เคยได้รับจัดสรรมา</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุทธ จันทะรี รองอธิการบดี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑.๑ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ สรุปได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๑๕๘ คน ในวันที่ พุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์</p> <p>๑.๒ การดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ที่ประชุมเห็นควรให้มีการเสนอทูลเกล้าทูล ฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเห็นควรให้มีการเสนอรายชื่อบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่น จนปรากฏเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคล หรือบุคคลที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาการที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามประกาศ</p> <p>๑.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เฉพาะด้าน สรุปได้ว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้พิจารณาการดำเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความในหมวด ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนั้น จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด หรืออาจ มีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านนั้น ๆ ของสภา</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>สถาบันอุดมศึกษาก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน จึงมีมติเห็นชอบแนวทางในการดำเนินการ กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้</p> <p>๑. สภาสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กำหนด สำหรับหลักเกณฑ์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้คำนึงถึง มาตรฐานของ ก.พ.อ. ด้วย</p> <p>๒. จัดประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๓. สถาบันอุดมศึกษาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพร้อมอำนาจหน้าที่ แล้วส่งคำสั่งแต่งตั้งพร้อมรายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ รองอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากต้องเป็นผู้ชี้แจงและนำเสนอเรื่องต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยอาจขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในระยะเริ่มแรก เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน และสามารถพิจารณา ดำเนินการเองได้อย่างถูกต้อง ส่วนกรณีงบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่า เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ไม่มีงบประมาณสำหรับการดำเนินการในส่วนนี้ นอกจากนี้ในปัจจุบันยังไม่มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการจะได้นำไปพิจารณาดำเนินการและจะแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป</p> <p>๒. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา สรุปได้ว่า ตามที่</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แจ้งว่า นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ และจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยังไม่สามารถดำเนินการ ออกข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพลางก่อนจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการแก้ไขข้อบังคับในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและใช้บังคับคร่าวถัดไป</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นได้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเรียนว่า ในการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ชี้แจงว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะยังไม่บังคับใช้ประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาไปจนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีความประสงค์จะใช้ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาฉบับเดิมในการสรรหา ก็สามารถทำได้ หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีความพร้อมที่จะดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ และมีระยะเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบังคับและเมื่อดำเนินการแก้ไขข้อบังคับเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถดำเนินการสรรหาไปตามข้อบังคับที่แก้ไขแล้ว ได้ทันที</p> <p>กรณีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยังไม่สามารถออกข้อบังคับฉบับใหม่เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งพระราชบัญญัติเป็น</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่า ดังนั้นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังสามารถดำเนินการตามข้อบังคับฉบับเดิมไปพลางก่อนได้ และขอให้มหาวิทยาลัยฯ เร่งดำเนินการแก้ไขข้อบังคับในการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๓. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฤชิต แสนปากดี แจ้งผลคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ ร ๓๖-๔๖/๒๕๖๓</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓.๑.๒ ออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแผนการรับคนพิการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>มติที่ประชุม: สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการและนิติกรได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามออกประกาศเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแผนการรับคนพิการเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายเลขานุการและนิติกรได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอเสนออธิการบดีลงนามออกประกาศเรียบร้อยแล้ว</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	<p>๓.๒ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่กุลเต็มชั้น ๑.๕ และ ๑.๗</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. รับทราบการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำความเข้าใจหรือหารือกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน เพื่อไปหารือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อหาแนวทางเสนอไปยังสำนักงานงบประมาณ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อหาแนวทางนำเสนอ ครม. ต่อไป</p> <p>๓. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้รับเงินงบประมาณในส่วน ๐.๒ เต็มจำนวน และขอให้มีความจำเป็นในการบริหารจัดการตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างอิสระหรือดำเนินการได้โดยอำนาจของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๔. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์แก่กุลเต็มชั้น ๑.๕ และ ๑.๗ และสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปในอนาคตให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับทราบ</p>	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๓ รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่ยื่นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับค่าตอบแทนทางวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: ๑. รับทราบรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่ยื่นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับค่าตอบแทนทางวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒. กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการยื่นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับค่าตอบแทนทางวิชาการแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนทางวิชาการ ให้ดำเนินการอุทธรณ์ตามขั้นตอนต่อไป	ฝ่ายบริหาร
	๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	มติที่ประชุม: ๑. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ให้ฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ กรณีผลการประเมิน KPI 6 หลักสูตร CLC อาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยให้ฝ่ายบริหารกลับไปทบทวนผลการประเมิน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไปว่าจะยืนยันผลคะแนนการประเมินตามเดิมหรือไม่อย่างไร	ฝ่ายนโยบายและแผน
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาอนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา	มติที่ประชุม: อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒ ราย คือ - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๒ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ * หมายเหตุ: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ๔.๑	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะศิลปศาสตร์	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและเรือสำราญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะศิลปศาสตร์ เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะศิลปศาสตร์	มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะศิลปศาสตร์ เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	- ถอนวาระการประชุม -	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔.๕ พิจารณารายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>มติที่ประชุม : แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศาสตราจารย์พิสิษฐ์จำเริญ จวงตระกูล ประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๒. รองศาสตราจารย์ไฉ จามรมาน รองประธานกรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ๓. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน กรรมการ (อธิการบดี) ๔. นายมนตรี ภูวรกิจ กรรมการ (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) ๕. นางสาววิไลลักษณ์ เวชยาพันธ์ กรรมการ (รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์) ๖. นางไพโรรัตน์ บริหาร กรรมการ (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์) ๗. นายวิศาสตร์ มุลวิไล กรรมการ (กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์) ๘. รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุตสนธิ์ กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดี ดูแลงานนโยบายและวางแผนหน่วยงาน) ๙. นายศักดิ์เกษม ปานะลาด ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานนโยบายและวางแผนหน่วยงาน) ๑๐. นางธัญกร นรภาร ผู้ช่วยเลขานุการ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน) ๑๑. บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกท่าน ผู้ช่วยเลขานุการ 	<p>ฝ่ายนโยบายและแผน</p>
	<p>๔.๖ พิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า จำนวน ๒ ราย (วาระลับ)</p>	<p>มติที่ประชุม : มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า จำนวน ๒ ราย เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) พิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง</p>	<p>ฝ่ายบริหาร</p>
<p>๕</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕</p>	<p>กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดย เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง</p>	<p>ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย</p>